
- 1 - 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
………………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสุธาทิพย์   กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 

  2. นายสิงหน    สีใหม่     รองประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  3. นายเอนก    แก้วกัน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  4. นายโชติ    วันรุ่ง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  5. นายสนั่น    วงค์สายสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  6. นางสาวแวว    ทังสี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  7. นายพงศ์ศักดิ์   แก้วกัน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย    
  8. นางสาวเบญจพร   สุธรรมปวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  9. ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ  คำวิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  10. นางปรานอม   โปร่งคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  11. นายนำพล   บุรีรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางชลนดา   เมฆอากาศ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย (ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย  ปลัดอำเภอเด่นชัย 
2. นางสาวกนกพร ล่ำงาม   ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย 

  3. นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  4. นายนิคม    ชุ่มใจ   รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  5. นางสุนันทา  ศิริวาท   รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  6. นางสาวธชพรรณ ไหวคิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  7. นายสานิต  กาศสนุก  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  8. นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ ์  ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย  

(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)   
  9. นายกิตชัย  สุทธเขตต์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

10. นางอังดารักษ์   สวนจักร   ผู้อำนวยการกองคลัง 
11. นายฤทธิชัย  บุตรชา   ผู้อำนวยการกองช่าง 

      12. นางสาวบานเย็น กันทะจักร  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
13. นางงามจิตร  แกล้วกล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
14. จ่าเอกหญิงสุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
15. นายขุนพล  วงศ์เข่ือนแก้ว  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางสาววราพันธ ์ บุญคง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
17. นายเอกธิดล  ประมูลสิน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

/ 18. สิบเอก ...  
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  18. สิบเอก จามร เลือดนักรบ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  19. นางสาววรรณา ลำดับ   นักจัดการงานทั่วไป 
  20. นางสุรีย์พร   ฉิมเล็ก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

21. นางสาวสวิยา   อุปนันไชย  นักประชาสัมพันธ์ 
22. นายนภดล   สุขทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นายธรณินทร์ วงษ์แก้ว   คนงานทั่วไป 
24. นางสาวประภาภรณ์ ศิริวาส   นักทรัพยากรบุคคล 
25. นางสาวอุษารัตน์ มาระโภชน์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
26. นายอัครชัย  ถือคำ   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 
27. นางสวรรยา  ปาคำมา   คร ู
28. นางสาวพิมพิชญา พีรธัชพรภานิช  คร ู
29. นางสาวอรพิน สุภาพ   ผู้ใหญ่ช่วยบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย 
30. นายวิทวัส  เพ็ชรรื่น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเด่นชัย 
31. นายทิพย์พร  มีโชค   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเด่นชัย 
32. นางปาณิศา  ศรีใจวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลเด่นชัย 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล     
เข้าห้องประชุม โดยนั่งในสถานที่ที่จัดไว้ มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาล
ได้เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 ในวันนี้ ซึ ่งตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย       
ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระ 
ดิฉันขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ช่วยนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ 

นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - มีสมาชิกมาครบองค์ประชุม จำนวน 11 คน 
ขาด นางชลนดา เมฆอากาศ เพียง 1 คน ค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     - เรื่อง แนะนำผู้ให้เกียรติมาร่วมประชุม 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่นอำเภอ
เด่นชัย นางสาวกนกพร ล่ำงาม มาร่วมประชุมด้วย ท่านมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ 

นางสาวกนกพร ล่ำงาม  ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย – เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเชิญประธานสภาเทศบาลดำเนินการตาม
ระเบียบวาระค่ะ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – สำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้มี 
1 เรื่อง คือ 

1. เรื่อง... 
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1. เรื่องแนะนำตัวพนักงานครูเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ด้วยเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับโอนพนักงาน
ครูเทศบาล และรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. รับโอน นางสวรรยา ปาคำมา พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
พิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอเมืองศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป 

2. รับโอน(ย้าย) นางสาวพิมพิชญา พีรธัชพรภานิช พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
ครูชำนาญการ สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำมี กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอ   
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย  
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป 
จึงขอแนะนำให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  
  ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่ได้ส่งสำเนารายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2566 ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่    
(ไม่มี) ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เด่นชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 กรุณายกมือขึ้น (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือ 10 คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 กรุณายกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภา
เทศบาล ยกมือ – คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
                 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - ไม่มีนะคะ ขอผ่านไปยังระเบียบวาระที่  4 
เลยนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
   เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุมค่ะ 
 
 
 

นายดำรงเกียรติ... 
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นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีด้วยหลักการและ
เหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,427,900 บาท (สามล้าน      
สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเด่นชัย ดังนี้ 

1. กองช่าง จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 27,900 บาท 
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาไม่เกิน 20,900 บาท  
1.2 จัดซื ้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื ่อง ราคาไม่เกินเครื ่องละ    

7,000 บาท 
2. กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม จำนวน 1 รายการ เป ็นจำนวนเง ินท ั ้ ง ส้ิน          

3,400,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามคุณลักษณะแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 

50(2)(3)(4) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 มาตรา 16(2)(17)(18) ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ, 
การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล นั้น 
  เนื่องจากในปัจจุบันเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) มีสภาพเก่าแก่ เนื่องจากมี
อายุการใช้งานนาน มีการชำรุดและซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน ทั้งด้านการจราจร และการจัดการขยะมูลฝอย ท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตลอดจนเพื่อให้มีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงมีความจำเป็นขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลเด่นชัย ตามรายการ
ดังนี ้

1. กองช่าง จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 27,900 บาท 
         1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาไม่เกิน 20,900 บาท เพื่อใช้

ในงานก่อสร้างท่ีเกี่ยวกับพื้นดิน ซ่อม/สร้างถนน เตรียมพื้นที่ก่อสร้างทางเท้า พื้นยางมะตอย เพื่อทำให้พื้นราบอัดแน่น 
และยังเบาแรง สะดวกในการก่อสร้างงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลเด่นชัย และทดแทนของเดิมท่ีชำรุด 

1.2 จัดซื ้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื ่อง ราคาไม่เกินเครื ่องละ     
7,000 บาท สำหรับการสำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณประมาณราคา การก่อสร้างและงานซอ่ม
บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ในงานสำรวจพื้นที่ วัดระยะทาง งานก่อสร้าง และ
งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กองสาธารณสุข... 
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2. กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม จำนวน 1 รายการ เป ็นจำนวนเง ินท ั ้ งสิ้น      
3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 
   “ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น     
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละประเภท       
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรอง
จ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาลนคร ต้องมีวงเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานที่ส่วนที่เหลือได้ 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566      50,791,961.22 บาท 

หัก 1. เงินฝาก กสท.    จำนวน        314,104.93   บาท 
 2. สำรองงบบุคลากร 3 เดือน   จำนวน   10,312,080.00   บาท  
 3. สำรองกรณีสาธารณภัย 15%  จำนวน    15,827,986.35  บาท 
 4. เงินสะสมคงเหลือข้ันต่ำตามระเบียบฯ จำนวน      5,000,000.00  บาท 
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน   32,661,311.76  บาท 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 

* เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้  
   ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567    จำนวน   50,763,707.70  บาท 
                     (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น     
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมต ิ

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  ตามรายการที่
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 10 คน) 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที ่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื ่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  ตามรายการที่
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เสนอต่อสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ขอเชิญคุณสุนันทา ศิริวาท รองนายก 
เทศมนตรีตำบลเด่นชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ค่ะ 

นางสุนันทา ศิริวาท  รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ

ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเด่นชัย 
เหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบ             
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และจะต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   ด้วยหลักการ และเหตุผลดังกล่าว จึงต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นทราบ 
   ขอได้โปรดนำเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ตามท่ีคุณสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรี
ตำบลเด่นชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น 
สมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายก็เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล    

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตามรายการที่นากเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2567 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 
ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุม 

สมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไปและ
เวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ตลอดจนข้อ 11 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 สำหรับ
เทศบาลให้  สภาเทศบาลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย   
ในปีนั้น มีกำหนด กี่วัน ฉะนั้น จึงขอปรึกษา  ที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสามัญ
ประจำปี 2567 จำนวนสี่สมัย โดยสมัยนี้เป็นสมัยแรก ซึ่งได้กำหนดไว้ เมื่อการประชุมปีที่แล้ว และอีกจำนวนสาม
สมัย จะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด และแต่ละสมัย มีกำหนด กี่วัน ดังนี้ 
 1. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ใด เดือนใด และมีกำหนดกี่วัน   

2. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ใด เดือนใด และมีกำหนดกี่วัน 
3. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ใด เดือนใด และมีกำหนดกี่วัน 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค่ะ 

ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเสนอ  
ให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2567 ที่เหลืออีกจำนวนสามสมัย โดย
กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีและระยะเวลาประชุมแต่ละสมัย ดังนี้ 

1. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกำหนด 30 วัน 

2. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567  
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

3. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (มีผู ้รับรองถูกต้อง)        
(ผู้รับรอง นายสิงหน สีใหม่, นายสนั่น วงค์สายสม, นายเอนก แก้วกัน, นายพงศ์ศักดิ์ แก้วกัน, นางสาวแวว ทังสี, 
นางปรานอม โปร่งคำ, นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง) จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก ก็เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เห็นชอบกำหนดให้มีสมัยประชุมสภา
เทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญประจำปี 2567 สี่สมัย 

โดยสมัยนี้เป็นสมัยแรก ซึ่งกำหนดไว้เมื่อการประชุมปีที่แล้ว และที่เหลืออีกจำนวนสามสมัย    
โดยมีวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี และระยะเวลาการประชุมแต่ละสมัย ดังนี้ 
 

1. กำหนด.... 
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1. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกำหนด 30 วัน 

2. กำหนดวันเริ่มประชุม  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567  
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

3. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญประจำปี 2567 จำนวน 
4 สมัย โดยสมัยนี้เป็นสมัยแรก ซึ่งกำหนดไว้เมื่อการประชุมปีที่แล้วและที่เหลืออีกจำนวนสามสมัย โดยมีวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจำปี และระยะเวลาการประชุมแต่ละสมัย ดังนี้ 

     1. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกำหนด 30 วัน 

2. กำหนดวันเริ่มประชุม  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567  
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

3. กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก 
     ประจำปี 2568 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 
วรรคแรก ประกอบกับข้อ 11 (2) ภายใต้บังคับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 การกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย      
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมประจำปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป   
สมัยสามัญ สมัยแรกของปีต่อไป (ปี 2568) จะกำหนดวันใด และมีกำหนดกี่วัน 

จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ว่าจะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 จะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไร เดือนอะไร มีกำหนดกี่วัน ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอค่ะ 

นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม    
พ.ศ. 2568 มีกำหนด 30 วัน 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (มีผู ้รับรองถูกต้อง)       
(ผู้รับรอง นางสาวแวว ทังสี, ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ, นายพงศ์ศักดิ์ แก้วกัน) จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เห็นชอบให้กำหนดวัน
เริ ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 เริ ่มตั ้งแต่วันที ่ 1 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 มีกำหนด 30 วัน 

มตทิี่ประชุม... 
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มติที ่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ  สมัยแรก        
ประจำปี 2568 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 

ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ขณะนี้ได้มีท่านปลัดอำเภอเด่นชัย ปลัดประจำ
ตำบลเด่นชัย นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย ได้มาร่วมประชุมกับเราขอท่านเรียนเชิญท่านปลัดค่ะ 

นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย  ปลัดอำเภอเด่นชัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
นะคะ ดิฉัน นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย ดิฉันเป็นปลัดอำเภอประจำตำบลเด่นชัยนะคะ วันนี้เป็นตัวแทนของ
ท่านนายอำเภอซึ่งติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะคะ สำหรับตัวดิฉันเองเพิ่งจะย้ายมาอำเภอเด่นชัย 
ประมาณ 1 เดือน ปฏิบัติหน้าที่เป็นปลัดประจำตำบลเด่นชัย และปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและบัตร ยินดีที่จะได้
ร่วมงานกับทุกท่านและขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ 
นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย    - ค่ะ เทศบาลตำบลเด่นชัย ยินดีต้อนรับ    
ท่านท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย และท่านปลัดอำเภอเด่นชัย ประจำตำบลเด่นชัย ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยค่ะ ยินดี
ต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะ หากมีอะไรก็จะได้ปรึกษา ประสานงานทั้งท้องที่และท้องถิ่นนะคะ จะมีสมาชิกท่านใดมี
เรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่คะ ขอเชิญท่านสิงหน สีใหม่ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ค่ะ 

นายสิงหน สีใหม่  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิก      
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสิงหน สีใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ผมขอเรียนสอบถามท่าน 
เนื ่องจากผมเห็นหนังสือจังหวัดแพร่ เห็นเรื ่องงบประมาณของจังหวัด ที ่จะมาขุดลอกลำห้วยแถวข้างปั๊ม           
ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคือแม่เลี้ยงสาเรศ และของเสี่ยเพ้ง ผมเห็นว่าทางเทศบาลได้มีโครงการนี้ จึงอยากให้
ทางเทศบาลของเราช่วยดูที่ปลายลำห้วยด้วยครับ เพราะว่าท่อลอดบริเวณนั้น เมื่อก่อนนั้น มีบริษัทฮาชาม่ามุมิ 
เข้ามาก่อสร้างถนนสายนั้น คือถนนสายศรีสัชนาลัย เชื่อมต่ออำเภอเด่นชัย และท่อบริเวณนั้นที่ได้กล่าวมาจะมี
ความสูงมากและคนสามารถเดินได้โดยไม่ต้องย่อตัวเวลาเดิน ซึ่งที่ผมได้สังเกตบริเวณที่ขุดลอกลำห้วย ซึ่งมีดิน
โคลนพอกขึ้นมา ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใครไปขุดลอกออก เพราะจุดนั้นเป็นปลายทางน้ำ มันจะเกิดการอุดตันเกิดขึ้น
และจะเกิดการระบายไม่ทัน จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังในบริเวณนั้น ซ่ึงเสี่ยเพ้งได้เข้ามาร้องเรียนกับทางเทศบาล
ไว้แล้ว หากว่าได้งบประมาณของจังหวัดหรืองบประมาณจากส่วนไหนก็ตาม จะขอให้ช่วยเพิ่มจุดการขุดลอก
บริเวณนั้นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารตอบคำถามค่ะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย – เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่านครับ เรียนท่านสิงหน สีใหม่ ขณะนี้เรื่องการของบประมาณ
การเคลียริ่งระหว่างปั๊มแม่เลี้ยงสาเรศกับก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณกับทางจังหวัด  
อยู่นะครับ ยังไม่ทราบว่างบพัฒนาจังหวัดท่านผู้ว่าจะให้หรือไม่ ยังไงขอรอดูงบประมาณพัฒนาจังหวัดเสร็จก่อน
นะครับ หากว่าถ้าไม่มีโอกาสได้งบพัฒนาจังหวัดตรงนี้ให้ เราจะหาช่องทางอีกที ส่วนเรื่องท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ที่
ได้กล่าวมานะครับ ผมก็พ่ึงทราบในวันนี้วันแรกนะครับ น่าจะยังเข้าใจไม่ตรงจุดว่าอยู่บริเวณไหน เอาอย่างนี้ดีกว่า
นะครับ ผมว่าหากมีโอกาสผมจะมอบหมายให้กับท่านผู้อำนวยการกองช่าง ลงไปสำรวจพื้นที่แทน พร้อมกับ    
ท่านสิงหน อีกทีเพื่อจะได้ทราบปัญหาที่ทางท่านสิงหน ได้แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ในโอกาสต่อไปว่าง ๆ เราจะ
ลงไปดูพื้นท่ีกันอีกทีหนึ่งนะครับผม 

นางสุธาทิพย์... 



- 10 - 
 
นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ตอบคำถามแล้ว
นะคะ เพราะเรื่องต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ก็เป็นเรื่องสำคัญในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะ ทางท่านนายกเทศมนตรี  
จะได้ประสานกับทางกองช่าง และถ้ามีโอกาสก็จะประสานกับทางจังหวัดนะคะ รวมถึงด้านท่านนายก อบจ.    
ด้วยนะคะ ต่อไปจะมีใครมีเรื่องที่จะซักถามไหมคะ ขอเชิญท่านเบญจพร สุธรรมปวง ค่ะ 

นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านค่ะ ดิฉันอยากจะ
สอบถามทางฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายกองช่างเกี่ยวกับการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ค่ะ พอดีว่าชาวบ้าน  
เข้ามาสอบถามว่าขณะนี้ถึงขั ้นตอนไหนแล้ว ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไรแล้วบ้าง ค่ะ ขอคำชี้แจงหน่อยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย – เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ขั้นตอน ณ ตอนนี้อยู่ที่กองช่างจะออกแบบเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ทางกองช่างรับปากไว้ว่าสิ้นเดือนนี้ต้องให้เสร็จเพราะว่าต้นเดือนหน้า ในวันที่ 5 มีนาคม 
ผมจะประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ของเทศบาล เราจะเอาแบบทั้งหมดมาชี้แจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนนะ
ครับ ว่าแบบน่าจะจบที่ตรงไหนแล้วหลังจากนั้น จะดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในการ E-Bidding    
ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการ E-Bidding แล้วประมาณ 2 - 3 เดือน ถ้าหากมีความพร้อมก็จะเริ ่มก่อสร้างได้ทันที      
ซึ่งเรื่องของเงินน่าจะไม่มีปัญหาเพราะได้ขออนุมัติจากสภาฯ เป็นเงินเหลือจ่ายปลายปี 2566 เรียบร้อยแล้ว      
จึงมีเงินอยู่แล้วส่วนหนึ่ง แล้วเราอาจจะมีใช้เงินสะสมส่วนหนึ่ง และอาจจะไปกู้ส่วนหนึ่ง ขอรอดูทิศทางการ       
ใช้จ่ายเงินอีกทีหนึ่ง แต่ตอนนี้เราจะเร่งแบบแปลนให้เสร็จก่อน เนื่องจากว่าภารกิจของกองช่าง มีเจ้าหน้าที่          
ที่สอบเลื่อนเป็น ผอ. ได้ก็ย้ายออกไป หัวหน้าฝ่ายอีกคนคือช่างบอย ก็ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงทำให้บุคลากร
ของกองช่างไม่เพียงพอ แล้วผมก็ไปของบประมาณมาจากหลายที่ หลาย ๆ ส่วน ซึ่งล่าสุดที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จ
คือ ถนนชุมชนบ้านร่องคีบ ซึ่งเป็นถนนสายหลักทุกคนให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นถนน   
สายหลักที่น่าจะเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งกำลังจะก่อสร้างเสร็จภายใน 1 เดือนนี้ เราจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้เยอะมาก 
ขนาดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยังมีอีกหลายตัวไม่ว่าจะเทศบัญญัติหรือเงินเหลือจ่าย 2566 เราก็ยังไม่มีโอกาสได้
ก่อสร้างให้กับชาวบ้านเลยนะครับ เราพยายามจะเร่งตรงนี้ให้เสร็จก่อน แล้วก็ควบคู ่กันไปกับงานก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลเลย จึงทำให้ล่าช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ อีกเรื่องผมได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มชมรมเปตอง
เมื่อประมาณอาทิตย์กว่า คุยกับผู้นำหมู่บ้าน คุยกับชมรมเปตองแล้ว เขาก็ยินดีที่จะให้เราใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือน 
เมษายน พฤษภาคม เป็นต้นไป และเดือนมีนาคม เราจะรีบไปปรับปรุงสนามเปตองใหม่นะครับ ไปเริ่มนับ 1 ใหม่
ที่ซอยจำผา ติดกับบ้านผู้ช่วยลตีฟานะครับ แล้วค่อย ๆ ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ออกไปใช้
พื้นที่อื่นก่อน และพื้นที่นั้นเราจะเริ่มก่อสร้างต่อไปนะครับ ไหน ๆ ก็พูดถึงเรื่องถนนชุมชนบ้านร่องคีบ สักครู่หาก
ประชุมสภาฯ เสร็จ ผมขอเชิญท่าน สท. ทุกคนนะครับ ไปชมด้วยกันและให้ข้อคิดเห็นว่าท่านคิดว่าถนน           
รูปแบบอย่างนี้ ก่อนจะส่งงานในเดือนสุดท้ายนะครับ ควรจะมีอะไรที่จะต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ผมจะ
ถือโอกาสรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายสภาฯ ด้วยนะครับ เพราะวันนี้ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันครบหมดทั้ง       
2 เขตนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญท่านว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ ค่ะ 

ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบล    
เด่นชัยที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ในวันนี้ผม
ขออนุญาตเสนอการใช้งบประมาณในส่วนของการจัดหาที่นั่งให้ผู้ปกครองระหว่างรอเด็ก  ๆ นักเรียนที่บริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย พอดีผมเดินทางไปในพ้ืนที่แล้วผมได้เจอกับชาวบ้านที่ไปรอ 

บุตร... 
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บุตร หลาน เขานั่งรอที่บริเวณฟุตบาท คนเฒ่า คนแก่นั่งรอข้างฟุตบาทเรียงกันไปหมด ผมจึงมีความคิดเห็นว่า 
หากทางเทศบาลได้จัดหางบประมาณในการทำเก้าอี ้สวย ๆ อาจจะเป็นแบบรูปตุ๊กตา หรือรูปอะไรสักอย่าง        
ให้ผู้ปกครองได้นั่งและอาจจะเพิ่มความสวยงามในพื้นที่ด้านหน้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไปด้วย หากทำได้   
จะเป็นสิ่งที่ดีต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนะครับ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  – ขอเชิญท่านเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ตอบ
คำถาม ค่ะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย – เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ผมว่าทุกคนก็มีแนวทางเหมือนกันและที่ผ่านมาเราก็
ไม่ได้นึกว่าผู้ปกครองจะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเยอะขนาดนี้นะครับ ผมจะหาโอกาสคุยกับทาง ผอ.งามจิตร เป็น
การส่วนตัวอีกทีหนึ่ง หรือจะพูดในที่ประชุมหัวหน้าส่วนอาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่ง ว่าส่วนไหนจะเป็นคนจัดซ้ือ ระหว่าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกับทางเทศบาลเดี๋ยวจะโยนกันไป - มา ว่าส่วนไหนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้นะครับ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญท่านว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ ค่ะ 

ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบล    
เด่นชัยที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ขออนุญาต
อีกเรื่องต่อไปเป็นเรื่องภายในนะครับ ซึ่งการพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ จะเห็นได้ว่าในจังหวัดแพร่ จะมีเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง   
และที่บ่อยครั้ง ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการช่วยเหลือในการทำข่าว และติดตามเหตุการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่    
ซึ ่งจะเห็นความแตกต่างในการทำงานของแต่ละ อปท. แต่ละเทศบาล อบต. ในเรื ่องของความปลอดภัย             
ในการทำงาน ซึ่งเราก็มองย้อนมาว่าเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้
พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงพื้นที่เหตุดับเพลิงล่าสุดนะครับก็คือ ห้องแถวซอย  
ไผ่เขียว ซึ ่งจากการสำรวจการปฏิบัติงาน เรื ่องการแต่งกาย อาจจะมีความล่าช้าแต่มันจะมีความปลอดภัย         
ในการทำงาน ซึ่งผมได้ลงไปสอบถามว่าทำไมถึงไม่แต่งตัว พนักงานบอกว่าชุดอยู่ชั้น 2 ผมขอเสนอว่าน่าจะทำตู้
เก็บเสื้อผ้าอาจจะเป็นชุดดับเพลิงและสัมภาระไว้ด้านล่างบริเวณรถดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงาน ซึ่งขั้นตอนของ  การแต่งตัวเขาก็ได้รับการฝึกมาอยู่แล้วว่าใส่อย่างไรเพื่อความรวดเร็ว เพราะว่าไฟดับ
มันลามอย่างรวดเร็ว ถ้าหากช้าไปก็ยิ่งไม่ทันการณ์ ชาวบ้านจะรออีก ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ และก็อีกเรื่องคือชุด
มาตรฐานนะครับ ซึ่งมาตรฐานของชุดในปัจจุบันจะใช้มาตรฐานชุดดับเพลิงชนิด FR Cotton ตามมาตรฐาน      
EN 469 และ NFGA นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของการป้องกันความร้อนนะครับ ป้องกันเศษไฟจากหลังคาตกใส่ชุด
แล้วขาด และป้องกันได้หลายอย่าง และอยากให้มีการจัดงบประมาณในการซื้อชุดดับเพลิงนะครับ ซึ่งจะอยู่ในส่วน
ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช 2550 มาตรา 45 ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
และบัตรประจำตัว สำหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยให้กับพนักงานครับ ซึ่งผมดูข้อมูลพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัครหรือ
สมาชิกองค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสา
ธารณกุศลดังกล่าว เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งการเข้าผจญเพลิงไม่ว่าใครจะต้องมบีัตร 
มีชุด ซ่ึงบ่งบอกหน่วยงานชัดเจน ซึ่งทางกรุงเทพฯ จะมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยแล้วทรัพย์สินสูญหาย จับตัวไม่ได้ จึงต้อง
มีการระบุว่ามาจากไหน 

ชุดของ... 
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ชุดของ อบต. หรือเทศบาล ซึ่งจะมรีถดับเพลิงมาจากหลายพ้ืนที่เข้ามาช่วยเหลือ ด้วยความปลอดภัยของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเด่นชัยของเรา ก็อยากให้ทางเทศบาลได้พิจารณารายการจัดซื้อจัดจ้างหาชุดป้องกัน
เพ่ือความปลอดภัยของพนักงานของเราเองครับ ขอบคุณครับ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย – ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ให้คำแนะนำ  
นะครับ หลังจากนี้ผมก็จะขอหารือในส่วนที่เกี ่ยวข้องในส่วนของสำนักปลัด เทศบาล ท่านปลัดเทศบาล และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของงานป้องกันฯ ทั้งหมดอีกทีนะครับ เดี๋ยวจะให้คำตอบในภายหลังนะครับ ขอบคุณครับ 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - ค่ะ เดี๋ยวท่านนายกก็จะไปดูระเบียบการหรือ
อะไรหลาย ๆ อย่างนะคะ เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของเทศบัญญัติต่าง ๆ ด้วยนะคะ จะมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ   
ที่จะเสนออีกหรือไม่คะ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณ นางสาวสิรินทร์พร 
วงศ์สาสาย ปลัดอำเภอเด่นชัย ปลัดประจำตำบลเด่นชัย, นางสาวกนกพร ล่ำงาม ท้องถิ ่นอำเภอเด่นชัย          
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าประชุมทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.   

     (ลงชื่อ)       
      (นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ์) 

           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
แล้ว เมื่อวันที่  27  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 
 
             สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   ลงชื่อ            ประธานกรรมการ 
   วันที่   19   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2567              (นายสิงหน   สีใหม่) 
                  สภานี้รับรองแล้ว 
       
       ลงชื่อ             กรรมการ 
            (นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก)                          (นายโชต ิวันรุ่ง) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
 
               ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.             กรรมการ 
                                  (เสฏฐวุฒิ คำวิเศษ) 

 
 


